



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 18 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,633 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,388,610 ราย เสียชีวิต 45 ราย เสียชีวิตสะสม 29,595 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,024 ราย รักษาหายสะสม 4,298,132 ราย ยังรักษาอยู่ 60,883 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 523,753,344 (+812,613) ราย เสียชีวิต 6,292,315 (+1,460) ราย รักษาหาย 493,627,587 (+712,901) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ญี่ปุ่น ทดลองเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ ออสเตรเลีย สิงคโปร์และไทย คิด 3 เข็ม เข้าประเทศได้หลัง พ.ค. สหรัฐฯ FDA เตรียมอนุมัติฉีดวัคซีน Pf เข็ม 3 ในเด็ก 5-11 ปี โปรตุเกส เตรียมฉีดเข็ม 4 ให้ผู้สูงอายุ สัปดาห์นี้ อิสราเอล ยกเลิกตรวจโควิดผู้เดินทางเข้าประเทศ มีผล 21 พ.ค.นี้ ไต้หวัน ประกาศผ่อนปรนมาตรการสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิด เกาหลีเหนือ พบผู้เสียชีวิตจากอาการไอสูงอีก 6 คน จีน เชิญไฮ้บรรลู่สถานะโควิดเป็นศูนย์ รอใช้ชีวิตตามปกติ สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ในชุมชนครั้งแรก

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์เปิดเทอมวันแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., ข่าวสด)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมระบบสาธารณสุขรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ว่า วันนี้เป็นวันแรกที่โรงเรียนเปิดเรียนออนไลน์ตามปกติ โดยกรมควบคุมโรคมีแนวทางแผนเผชิญเหตุให้สถานศึกษาเพื่อปฏิบัติกรณีพบการติดเชื้อในโรงเรียน เน้นย้ำประเมินความเสี่ยง เพื่อลดการปิดโรงเรียนให้มากที่สุด ตรวจ ATK เฉพาะที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีอาการ หากไม่มีปัจจัยเสี่ยงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกสัปดาห์ แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนฐานความเข้าใจของทุกฝ่าย ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน ครู ฯลฯ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนรับมือที่เตรียมไว้ ขอย้ำเรื่องวัคซีนโควิด 19 ขอให้กลุ่มเสี่ยง 608 มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย ลดความเสี่ยงให้มากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติ, ผจก., ไทยโพสต์, thainews)

- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว. ศธ. กล่าวว่า การเปิดเรียนวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี นร.กว่า 300 คน ที่ยังไม่มั่นใจทาง รร. ก็จัดการสอนรูปแบบอื่นให้ กรณี นร. ติดโควิด 19 จะมีห้องแยกเพื่อกักตัวรอส่งต่อให้ รพ. ในเครือข่าย ส่วน นร. ที่มีความเสี่ยงสูงจะมีห้องเรียนแยกทำ School Isolation ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย ว่า นายกฯ พอใจภาพรวมการเปิดภาคเรียนวันแรก พบว่า รร. ทั้งในสังกัด ศธ. กทม. และรร.เอกชน มีการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนทั้งในส่วนของการมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมฝากถึงผู้ปกครองควรสังเกตและตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามา รร. เพื่อความไม่ประมาทและลดความเสี่ยงในการรับ/แพร่เชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, nationtv) ทวิตช่อง 9

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กลุ่มเด็กเล็กอายุ 5-11 ปี ที่เป็นกลุ่มหลังที่เพิ่งได้รับวัคซีนไม่นาน ยังไม่ครอบคลุม ดังนั้น กลุ่มคนอื่นต้องช่วยกันป้องกันเด็กกลุ่มนี้ ด้วย 4 ตัวแปรสำคัญ คือ 1. สถานที่สิ่งแวดล้อมต้องปลอดภัย ทั้งใน ร.ร. และระหว่างการเดินทางมา ร.ร. 2. เด็กอายุ 5-11 ปี ต้องได้รับวัคซีน 3. คนรอบข้างที่ต้องได้รับวัคซีนครบ และ 4. ร.ร.ทุกแห่งต้องมีแผนเผชิญเหตุ เพื่อไม่ให้มีการปิดโรงเรียนอีกต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

- นายมานะ คุรุชาโรจน์ ผอ.ร.ร.เมืองนครราชสีมา เผย ตรวจพบ นร. ติดเชื้อ 2 ราย ขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการตามมาตรการทางสาธารณสุข พร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ป่วย โดยไม่มีการปิดชั้นเรียนหรือ รร. ตามแนวทางการ

อนามัย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. เตรียมการเป็นโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, TNN, thebangkokinsight, thejournalistclub, nationtv) ทีวีช่อง NBT

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า วันนี้ สธ. ยังไม่มีการเสนอให้ ครม. พิจารณาให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่เกณฑ์ที่ตั้งไว้คืออัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า 0.01% แต่ขณะนี้อยู่ที่ราว 0.1% แต่แผนงานที่จะเสนอให้เป็นโรคประจำถิ่นก็ยังไม่สะดวก ส่วนจะเสนอ ครม. ได้เมื่อใดต้องดูผลประชุม ศบค. อีกครั้ง นอกจากนี้ ต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในเกาหลีเหนือ ซึ่งเจ้าหน้าที่ WHO ระบุ อาจระบาดใหญ่ในวงกว้างได้ ถ้าไม่ได้เฝ้าระวังหรือฉีดวัคซีน ส่วนการกลายพันธุ์ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาอะไร เพราะไม่ได้มีอาการรุนแรงหรือติดง่ายขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา

- นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โสตร์ว่า โควิดอยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล การระบาดต่อไปในอนาคตน่าจะมีฤดูกาลคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ เมื่อเปิดเทอมอาจจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และถ้าต่อไปโรคโควิดจำเป็นต้องให้วัคซีนทุกปี ช่วงที่ให้วัคซีนดีที่สุด ควรจะเป็นช่วงก่อนที่นักเรียนจะเปิดเทอม

3. ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, thaigov, thailandplus,)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิด 19 ว่า งบค่าเสี่ยงภัยตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค. 64 สำนักงบบฯ ได้อนุมัติเงินมาแล้วและอยู่ระหว่างการจัดสรรลงพื้นที่ ส่วนเดือน ม.ค. - มี.ค. 65 อยู่ระหว่างให้แต่ละจังหวัดรวบรวมหลักฐานข้อมูล ว่าค้างจ่ายเงินส่วนนี้กับทางบุคลากรเท่าไร เพื่อรวบรวมและเสนอสำนักงบบฯ ในงวดต่อไป โดยงบค่าเสี่ยงภัยและงบฉีดวัคซีนนอกสถานที่ของ 3 เดือนแรกปี 2565 ต้องรอให้ปฏิบัติงานก่อน เนื่องจากสำนักงบบฯ กำหนดว่าจะอนุมัติงบให้ต้องมีข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานจริงนำมาเบิก

4. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs)

- ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับเด็ก และวัยรุ่น (ฉบับที่ 6) ดังนี้ 1) วัคซีน COVOVAX กลุ่มอายุ 12-17 ปี ขนาด 5 ไมโครกรัม จำนวน 2 ครั้ง ระยะห่าง 3 สัปดาห์ 2) วัคซีน MD กลุ่มอายุ 6-11 ปี ขนาด 50 ไมโครกรัม จำนวน 2 ครั้ง ระยะห่าง 4 สัปดาห์ ทั้งนี้ พบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีและมีความปลอดภัยสูงในอาสาสมัครที่ได้รับ COVOVAX มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงส่วนใหญ่มีอาการเพียงเล็กน้อย

5. ตรวจสอบกรณีมีผู้ทดสอบวัคซีน J&J

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, thaipbs) ทีวีช่อง 3

- นพ.ชาติชาย กิตยานันท์ นพ.สสจ.กาญจนบุรี กล่าวถึงกรณีชาวสาวอายุ 35 ปี รับจ้างฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วเกิดอาการแพ้เป็นตุ่มและแผลพุพองว่า เป็นผู้ป่วยเข้าโครงการวิจัยฉีดวัคซีน J&J และเดิมเคยเป็นโรคผิวหนัง โดยการเข้าร่วมวิจัยมีการให้ค่าชดเชยการเดินทาง ไม่ใช่ค่าจ้างในการฉีดวัคซีน ซึ่งทางโครงการมีการทำสัญญาประกันกรณีมีผลข้างเคียงจากวัคซีน ดังนั้นผู้ทำโครงการต้องรับผิดชอบด้วย ทั้งนี้ อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเกิดจากการแพ้วัคซีน อาจจะเป็นเพราะโรคเดิมกำเริบได้ ส่วนเรื่องคณะวิจัยเป็นเอกชนหรือร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไป รวมถึงต้องตรวจสอบวัคซีนว่าเป็นตัวเดียวกับที่ขึ้นทะเบียนในต่างประเทศหรือวัคซีนรุ่นใหม่

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวัคซีนโควิด 19 ของ J&J แต่ยังไม่มีการขออนุญาตกับ อย. ในประเด็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ในไทยแต่อย่างใด ตนเพิ่งทราบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

6. การติดเชื้อในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokbiznews)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โสตร์ผลศึกษาพบเด็กเล็กติดโควิด 19 มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาค่าเอนไซม์ตับสูงมากกว่ากลุ่มเด็กที่ติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจชนิดอื่น ๆ ถึง 2.52 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในเด็กว่าจะเกิดผลกระทบตามมาระยะยาวหลังการติดเชื้อ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บทความ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ ทางเสื่อผ่าน</p> <p>-แม้จะมีความกังวลว่าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอไมครอน จะกลายพันธุ์ต่อไปไม่หยุดยั้ง แต่หากยิ่งกลายพันธุ์ อันตรายจากเชื้อกลายพันธุ์ใหม่ยิ่งมีความรุนแรงน้อยลงจนเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดา มันก็จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น มนุษย์จะต้องปรับตัวให้สามารถอยู่กับมันได้ เหมือนกับอยู่กับไข้หวัดใหญ่ ไข้ป่ามาลาเรีย ไข้พิษ ไข้กาฬ โรคห่า ที่เคยคร่าชีวิตผู้คนนับล้านๆ ในอดีต เราเอาชนะมันมาแล้วด้วยการปรับตัวสู้กับการกลายพันธุ์ของมันอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกัน</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>มติอาเซียนตั้ง ACPHEED ในไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ.เดินทางไปบาห์ลี นำทัพ สธ. ไปหารือ เพื่อให้ไทยได้บรรลุเป้าหมายใหญ่ คือ การให้ประเทศไทย ได้ตั้งสำนักงานเลขาธิการของศูนย์อาเซียนด้านกรรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) ในวงการสาธารณสุขอาเซียน นี่คือนหน่วยงานใหม่ ซึ่งเป็นที่หมายปองของหลายๆ ชาติในภูมิภาคนี้ เพราะการได้ตั้งศูนย์ดังกล่าว คือ เครื่องยืนยันว่าประเทศนั้น มีความสามารถดีเยี่ยมในการจัดการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบอบ ความมั่นคงด้านสุขภาพ ยังมีความสำคัญมากเป็นทวีคูณ การแข่งขันเพื่อหาว่าชาติไหนเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางของ ACPHEED ก็ยิ่งเข้มข้นมากๆ 2 ชาติ ที่เข้ามาเป็นคู่แข่งกับไทยโดยตรงคือเวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ และท่านรองฯ ได้เข้าร่วมประชุมก็มีการหารือเรื่องการตั้งศูนย์ข้างต้นในบรรยากาศที่ดุเดือด เรื่องศูนย์ ACPHEED มีการหารือกันมาอย่างเข้มข้นในตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่สามารถมีมติได้ว่าประเทศไหนควรได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการฯ กระทั่งมีการประชุมรอบนี้ ที่มีการตกลงผลึกพร้อมกัน และเลือกประเทศไทยในที่สุด</p>	-
<p>เตือนระวังเห็ดพิษ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา เว็บไซต์(ไทยนิวส์ ผู้จัดการ)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้ระวังการเก็บเห็ดป่ามาปรุงอาหาร เนื่องจากเห็ดที่ขึ้นในป่ามีลักษณะคล้ายกันจนบางครั้งไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเห็ดที่กินได้ หรือเห็ดพิษ และเมื่อกินเห็ดพิษเข้าไปจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หากไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าเป็นเห็ดพิษ ไม่ควรนำมาปรุงอาหาร แต่ควรเลือกรับประทานเห็ดที่มาจากเพาะขยายพันธุ์ เช่น เห็ดนางฟ้าหรือเห็ดฟาง นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดร่วมกับดื่มสุรา เพราะฤทธิ์จากแอลกอฮอล์ จะทำให้พิษเห็ดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว และทำให้อาการรุนแรงขึ้นด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>	-
<p>อย.เตือนสมุนไพรมั่วพิษ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สวท., thailandplus, prd, newtv, inn)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ปัจจุบันมักพบการแสลงผลการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรมั่วพิษ เพื่อประโยชน์แอบแฝงทางการค้า อย.ขอชี้แจงว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการโฆษณา ซึ่งต้องผ่านการอนุญาตจาก อย. เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ก่อนการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาศึกษาวิจัยในมนุษย์ จะต้องแจ้งการผลิต นำเข้า เพื่อการวิจัยกับ อย. และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วย และเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้น ผู้ประกอบการต้องนำผลการศึกษามาขอขึ้นทะเบียนตำรับ หรือขยายสรรพคุณกับ อย. หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว จึงจะสามารถขออนุญาตโฆษณาตามกฎหมายได้ต่อไป</p>	-
<p>ตลาดสมุนไพรมั่วพิษ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- ตลาดสมุนไพรมั่วพิษที่เติบโตต่อเนื่องตลอด 4 ปีนับจากปี 2559 จนมีมูลค่าสูงถึง 5.84 หมื่นล้านบาทในปี 2562 ก่อนสะดุดลงจากพิษโควิด-19 แต่เมื่อ "สมุนไพรมั่วพิษ" ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและป้องกันโควิด ส่งผลให้ตลาดกลับมาเติบโตอีกครั้ง ขณะเดียวกันในปี 2564 ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรมั่วพิษ ได้เพิ่มสมุนไพรมั่วพิษเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรมั่วพิษเพิ่มเติมอีก 14 รายการรวมเป็น 94 รายการ เช่น ยาน้ำมันกัญชา ยาฟ้าทะลายโจรสำหรับผู้ป่วยโควิด บัญชียาหลักแห่งชาติ โอกาสของตลาดสมุนไพรมั่วพิษไทยจึงสดใสมากขึ้น เพราะจำทำให้ประชาชนเข้าถึงยาได้ทั้งในภาวะปกติและ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ภาวะฉุกเฉิน ปัจจุบันการใช้ในบัญชียาหลัก ข้อมูลล่าสุดเดือนเมษายนที่ผ่านมา ชีมันซ์ยังมีเบิกใช้มากที่สุดรองลงมาเป็นยา ฟา ทะลายโจร ซึ่งคาดว่าในอนาคตเดือนใกล้ฟ้าทะลายโจรจะเป็นเบอร์ 1 เพราะมีการใช้มากขึ้นและเป็นที่ยอมรับจะมากขึ้น</p>	
<p>ดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, ch3, ch7)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 จ.ยะลา ว่า เด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารโดยเฉพาะบริเวณชายแดน เป็นกลุ่มขาดแคลนที่เสี่ยงต่อปัญหาขาดสารอาหารและนำมาซึ่งปัญหาพัฒนาการล่าช้า กรมสุขภาพจิตจึงพัฒนาโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพื้นที่ทุรกันดาร ทำกลุ่มกิจกรรมกับผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงดู ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีทักษะการส่งเสริมพัฒนาการและอิคิวของเด็ก ให้เด็กเป็นเด็ก “เก่ง ดี มีความสุข” ผลลัพธ์ในพื้นที่ต้นแบบพบปัญหาพัฒนาการล่าช้าลดลงจาก 70% เหลือต่ำกว่า 30% จึงขยายผลโมเดล เพื่อสนองพระราชกระแส กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ครอบคลุมโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารภายในปี 2569</p>	-
<p>MOU บูรณาการสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, bangkokbiznews, Chiangmainews, thailandplus)</p> <p>- นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สุวรงค์ วงศ์ใหญ่ อธิบดีกรมอนามัย โดยมีผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นพยาน คาดการณ์เดือนกุมภาพันธ์ด้านสุขภาพ ตั้งเป้าลด - ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน</p>	
<p>วันความดันโลหิตสูงโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., สำนักข่าวไทย, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 17 พ.ค.ของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) โดยปี 65 สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League) ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “Measure Your Blood Pressure, Control It, Live Longer วัดความดันอย่างไร สูงเกินไปคุมให้ดี ช่วยยืดชีวิตให้ยืนยาว” โดย สธ. มุ่งเน้นการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง และส่งเสริมการคัดกรองโดยสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจสุขภาพประชากรไทยในปี 62-63 พบว่าประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นโรคความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน และในจำนวนนี้มีมากถึง 7 ล้านคน ไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง พร้อมแนะวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ ใช้หลัก 3 อ. 2 ส. คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีการนำเอาพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นมาปรุงเป็นเมนูอาหารเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เช่น กระจับปี่, กระจับปี่, มะขาม, ใบหม่อน, บัวบก, ย่านาง, ชিং และตะไคร้ ที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนฤทธิ์ลดความดันโลหิต และสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการนำมาบริโภค เพราะเป็นสิ่งที่นำมากินเป็นอาหารอยู่แล้ว</p>	
<p>กรมอนามัยชวนออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันช่วงหน้าฝน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ทวีช่อง 5, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรงค์ วงศ์ใหญ่ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงหน้าฝนหรือช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง ประชาชนควรใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคไข้หวัด เพราะอาจส่งผลให้เป็นโรคหลอดเลือดอักเสบและโรคปอดบวม ดังนั้น จึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน เริ่มจากเบาๆ ระยะเวลาสั้นๆ ก่อน แล้วค่อยเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายปรับตัว โดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที หรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วง ช่วงละ 10 นาที เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ รวมถึงระบบต่างๆ ในร่างกายให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- จากกรณีมีคำแนะนำในเรื่องดื่ม้ำต้มดื่มต้มไมยราบแทนน้ำเปล่า ช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านม ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าการดื่ม้ำต้มไมยราบสามารถรักษาโรคมะเร็งเต้านมในมนุษย์ได้ จึงควรศึกษารายละเอียดด้านสรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์</p>	
<p>โรคตาแดง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, เนชั่น, tnn, thailandplus)</p> <p>- นพ.อภิชัย สิริกุลจิรา ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ หนองคาย และศูนย์สุขภาพดวงตาในฤดูฝน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีอาการเป็นภูมิแพ้ อากาศขึ้นตา เยื่อぶอกเสบ โรคตาแดง อาจติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และภูมิแพ้ อาการจะเกิดได้ภายใน 1-2 วัน และระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ 14 วัน หากมีอาการตาแดงผิดปกติ ควรรีบพบจักษุแพทย์ทันที</p>	
<p>5 โรคติดต่อสำคัญระหว่างสัตว์และคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, Chiangmainews, thailandplus, newtv, inn)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผลการจัดอันดับ 5 โรคติดต่อสำคัญระหว่างสัตว์และคน ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคพิษสุนัขบ้า และโรคอีโบล่า ซึ่งเครือข่ายพร้อมตอบรับบริการดำเนินการ เน้นพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และจัดสรรทรัพยากรแบบบูรณาการ ย้ำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผนวกกำลังกัน ไทยจึงปลอดภัย</p>	